



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศรับสมัครรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา นั้น

๑. ตำแหน่งที่รับโอน

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๒๙-๒๑๐๑-๐๒๑ สังกัดฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

เมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องขอโอนตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องตามประกาศดังกล่าว จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่งและสังกัด
๑	นางสร้อยฉัตร จิตสม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๑-๒๙-๒๑๐๑-๐๒๑ สังกัดฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๒. กำหนดวัน และเวลาสัมภาษณ์รับโอน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตามข้อ ๒ เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ห้องประชุมธรรมจริยธรรม ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

หากไม่มีรายงานตัวตามวัน เวลาที่สัมภาษณ์ตามที่กำหนดหรือปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่เป็นไปตามประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในครั้งที่ตั้งแต่นั้น จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สมัครฯ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางอหิตาธร วันไชยธนวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย